



ข่าวรวมควาแครง

ม.ร.0601.033.0332/2530.16.38[001-012]

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ฉบับที่

๓๘

๒๖ มกราคม ๒๕๓๐

ปีที่ ๑๖

ปีการศึกษา ๒๕๒๙

ราคา ๗๕ สตางค์

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอภัย

ตั้งใจศึกษา

บูชาพ่อขุน

สนองคุณชาติ



ประชุมสภา ศ. ประภาณี ฮวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราม-
คำแหง เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2530 เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2530 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2530 เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2530 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดย
มี ศ. ประภาณี ฮวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ซึ่งมีผล
การประชุมที่น่าสนใจดังนี้

การสรรหาคณะบดีคณะ- คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ใน
มนุษยศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 นั้น
ตามที่ นายอุทัย ภิรมย์รัตน์ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้คณะ-
จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง อ่านต่อหน้า 12

ให้ทุนการศึกษาประเภท “เรียนดี” - “ขี้ดสน” แก่ น.ศ. ม.ร. 303 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศให้ทุนการศึกษาและให้รางวัล
เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1/2529 เป็นทุนการศึกษา
ประเภท “เรียนดี” และประเภท “ขี้ดสน” จำนวน 303 ทุน ในวงเงิน
ทุนละ 2,000 บาท โดยเปิดให้นักศึกษาขึ้นแสดงความจำนงขอรับทุน
ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2530

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติและจัดส่ง
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้ อ่านต่อหน้า 12

สวป. ให้บริการ แนะแนวแก่ โรงเรียนในระดับ มัธยมศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษามีผู้
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมุ่งเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก
และส่วนหนึ่งสนใจจะเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดังนั้น สำนักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล โดย
ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศ
(สวป.ที่ 7) จึงจัดบริการแนะแนว
การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบัน
การศึกษาดังกล่าวเป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา

สำหรับปีการศึกษา 2530
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค
1/2530 ประมาณเดือนพฤษ-
ภาค-มิถุนายน 2530 และ
สำนักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผลได้กำหนด
การแนะแนวการศึกษาโดยจัด
วิทยากร ป้ายนิเทศการศึกษา
และเอกสารแนะแนวการศึกษา
เพื่อให้บริการแก่โรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่สนใจและ
ติดต่อมาเป็น 2 ช่วง คือ

อ่านต่อหน้า 12

เชิญประชากรมร. ทุกสายร่วมสัมมนา “ระบบการสรรหาอธิการบดี ม.ร.”

สภาอาจารย์ ม.ร. กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบ
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์
2530 ระดมผู้แทนประชากรมร. จากทุกสายร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอผู้รับผิดชอบการสรรหาอธิการบดีครั้งต่อไป

ผศ. ดร. โฉมิต อินทวงศ์ คิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ให้สัมภาษณ์ว่า จาก
การที่สภาอาจารย์ ได้จัดการ
อภิปรายเชิงวิชาการ เรื่อง “อดีต
ปัจจุบัน และอนาคตของมหา-
วิทยาลัยรามคำแหง” ในโอกาส
ครบรอบ “15 ปีรามคำแหง”
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529
ปรากฏว่าวิทยากรและผู้เข้าร่วม
ฟังการอภิปรายได้แสดงความ
ปัญหาของมหาวิทยาลัยทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ปัญหาหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาก็คือระบบการสรรหา
อธิการบดี โดยกล่าวถึง ข้อดี
ข้อเสีย ของวิธีการสรรหาอธิการบดี
พร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ดังนั้น กรรมการสภาอาจารย์ชุด
อ่านต่อหน้า 12



มอบเงิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 ณ สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 5 ศ. สุขุม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ริมมอบเงิน
จำนวน 4,000 บาท จากสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อสมทบทุนการจัด
โครงการแนะแนวเรื่อง “การเข้าสู่ตลาดแรงงานและการสร้างอาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ” ซึ่งสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 เมษายน 2530

เปลวเทียน
ให้แสง
รวมควาแครง
ให้ทาง



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3180900

(นายธวัช นงนุช)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ใบราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 17/2528
ปกจ. คลองจั่น



เกาหลีชวนประกวดเรียงความ

ในปี 2531 ประเทศเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก บริษัทหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีคือ "ฮันุก อิลโบ" ของเซี่ยงไฮ้ชวนนักเรียนประเทศเอเชียร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "The Significance and Role of the Asian Games for Asians in the 21st Century" ผู้ชนะเลิศที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีจะได้รับเชิญให้ไปชมงานโอลิมปิก 1988 โดยทางเกาหลีจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับกติกาการแข่งขันคือ เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี ความยาว 10 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด ขนาด 11 x 8 1/2 นิ้ว พิมพ์ดีดเป็นภาษาอังกฤษ และถ้าเป็นภาษาเกาหลีต้องมีความยาว 30 หน้า ส่งไปที่ "Office of Essay Contest, The Hankook Ilbo-korea Times 14 Chunghak-dong, Chongno-ku, Seoul, 110 Korea" ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2530

สาขาให้ทุนวิจัยวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สช.) จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี 2530 โดยลักษณะของโครงการคือ

1. เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการปรับปรุง วางแผน พัฒนา หรือเผยแพร่ทางวัฒนธรรม
2. เป็นเรื่องที่จะช่วยพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาและวิฤกษ์กรรมแห่งการดำรงชีวิต
3. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองวิจัยและวางแผน สช. ในสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน โทร. 214-1339 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2530

ปปป.เชิญร่วมประกวดคำขวัญ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ประพฤตินิยมขบถในพระราชกรณียกิจของเจ้านาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ร่วมส่งความคิดเห็นในหัวข้อ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนทั่วไปให้มีจิตสำนึกตั้งแต่เยาว์วัยในการประพฤติตนและยึดมั่นในคุณธรรมความดี ขกข่องบุคคลที่ชื่อสัตย์สุจริต เกลียดชังและต่อต้านการทุจริต

ผู้สนใจเชิญส่งชื่อเขียนที่มีความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด กระดาษฟูลสแก็ปไปที่ สำนักงานป.ป.ป. ถนนพิษณุโลก ถนน. 10300 โดยเขียนมุมขวามือว่า "ความคิดเห็นเยาวชน" หหมดเขตส่งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2530 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและวางแผน สำนักงานป.ป.ป. ถนน. 10300 โทร. 2823161 ต่อ 21, 67 ในเวลาราชการ

เปิดค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร กำหนดจัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ในระยะ

3 นาทีกับวิทยาศาสตร์

วท. อุทงณ์ ใช้เทียนวงศ์ ——— คณะวิทยาศาสตร์

เครื่องดื่มมันมาจากธัญพืช

ธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ เป็นพืชซึ่งมีเมล็ดที่ชั้นเปลือกเป็นอาหารสำหรับนกเป็ญ ธัญพืชเหล่านี้เมื่อผ่านการแปรรูปโดยกรรมวิธีบางอย่างจะมีไขมันในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นเครื่องดื่มมันมาจากธัญพืชต่างๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากข้าวบาร์เลย์เมื่อผ่านการให้งอกก็เรียกว่าข้าวมอลต์ (Malt) ในข้าวมอลต์มีแป้ง โปรตีน และน้ำเยื่อ เรียกว่าเอนไซม์อยู่หลายชนิด เมื่อนำข้าวมอลต์มาอุ่นกับน้ำ เอนไซม์จะย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ำตาลและโปรตีนโมเลกุลเล็กๆ น้ำที่ได้หลังจากการอุ่นข้าวมอลต์จะมีรสหวานเรียกว่าน้ำเวิร์ต (wort) เวิร์ตเมื่อนำมาต้มผสมกับยีสต์ของกินคอป (Hop) ซึ่งมีรสขม แล้วนำมาหมักจนได้สภาพที่ปราศจากอากาศด้วยเชื้อยีสต์หรือพวกยีสต์ (yeast) จะมีแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น เมื่อนำมากรองให้ใสจะได้เบียร์พร้อมดื่มเป็นเบียร์สดหรือบรรจุขวดแล้วพาสเจอร์ไรส์ (pasteurize) เพื่อจำหน่ายต่อไป

นอกจากเบียร์แล้วเครื่องดื่มมันมาจากธัญพืช เช่น เหล้าขาวและวิสกี้ ก็ได้ทดลองนำมาผลิตเครื่องดื่มซึ่งมีแป้งเป็นองค์ประกอบมากย่อยสลายด้วยเอนไซม์จนเหลือหรือน้ำเชื่อมจากข้าวมอลต์จนได้เป็นน้ำตาลละลายอยู่ในน้ำ แล้วนำมาหมักด้วยยีสต์จนมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้น เมื่อนำมากรองให้ใสจะได้เป็นเหล้าขาวหรือดีไวน์ แต่ถ้านำมาหมักกับยีสต์ที่ไม่ได้ใช้เอนไซม์ในขั้นหมักจะเป็นระยะเวลาชารวมหมักก็จะได้เป็นวิสกี้

สำหรับเหล้าสาเกของญี่ปุ่นซึ่งมีการผลิตมานาน เดิมทีคนกินสาเกหรือน้ำชาหรือไวน์เราคือใช้ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวซึ่งไม่มีสี แต่แล้วนำมาเพาะเชื้อของเชื้อราซึ่งมีอยู่ในลูกแป้ง เพื่อให้เชื้อราย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ำตาล แล้วจึงหมักด้วยยีสต์ที่มีอยู่ในลูกแป้งหรืออยู่ในธรรมชาติ จะมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้น น้ำที่หมักได้จะมีสีขุ่นเพราะข้าวมีรสหวานปนแอลกอฮอล์เรียกว่าน้ำชาหรือสาเก ส่วนเหล้าสาเกนั้นใช้เชื้อราและยีสต์ที่สกัดพันธุ์มาแล้วจะมีขั้นตอนการผลิตที่ละเอียดประณีตกว่า อีกหนึ่งวิสกี้ที่หมักได้ก็จะมีมากรองให้ใสไม่มีขุ่นขาวเหมือนสาเก ทั้งสาเกของญี่ปุ่นและสาเกของไทยเรานั้นถือว่าเป็นเครื่องดื่มมันมาจากธัญพืชเนื่องจากไม่ได้มีการกลั่นให้ใส ส่วนดีไวน์และวิสกี้ที่กลั่นได้ว่าเป็นเครื่องดื่มมันมาจากธัญพืช เนื่องจากมีการกลั่นเอาแอลกอฮอล์ออกมาให้ใสเสียก่อนแล้วจึงนำมายีสต์มันต่อไป

ปิดภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2530 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 - 26 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

ในการเข้าค่ายครั้งนี้เยาวชนจะได้รับความรู้ในศิลปประเภทต่างๆ 7 สาขา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์สากล ขบร้อง สิ่งประดิษฐ์ และการออกแบบฉาก โดยตั้งหัวข้อของการฝึกอบรมว่า "เยาวชนไทยกับการท่องเที่ยว" เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่องเที่ยวไทย

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6 เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

บทเพลงปริศนา



รับปีใหม่กับ เบธเฟน ในรายการณัฐสุดิโกลาสสิก

"ณัฐสุดิโกลาสสิก" รายการแนะนำดนตรีคลาสสิก รายการเดียวทางโทรทัศน์ ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ที่ 5 ของเดือน ทาง ททบ. 5 เวลา 20.45-21.45 น. ครั้งแรกของปี 2530 นี้ จะเป็นวันเสาร์ที่ 31 มกราคม เสนอผลงานอมตะของคีตกวีเอกของโลก ลุดวิก ฟาน เบธเฟน ในเปียโนคอนแชร์โต้ หมายเลข 1 ในบรรดาเสียง ซี เมเจอร์ ท่านจะประทับใจกับฝีมือการแสดงของนักเปียโนสาวสวย ชาวอาร์เจนติน่า "มริธา ฮาเกอวิช" ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเปียโนโซเนตนานาชาติ มาแล้ว เธอเป็นนักเปียโนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมากที่สุด คนหนึ่งที่เดียวเป็นทั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันเปียโนครั้งสำคัญ ของโลก ยึดตำแหน่งเสียง แสดงคอนเสิร์ตมากมาย และเป็นผู้ซึ่งได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์ เป็นผู้สามารถเล่นได้ อย่างมีพลัง และทำให้ดนตรีมีชีวิตชีวได้อย่างน่าพิศวง

สำหรับวาทยากร นั้นคือ เซจ โอซาว่า ชาวญี่ปุ่น ผู้มีชื่อเสียงติดอันดับวาทยากรเอกของโลก ผู้ได้รับเชิญให้ไปอำนวยการวงกับวงซิมโฟนีใหญ่ ๆ มากแล้วมากมาย ทั้งในยุโรป เอเชีย และ อเมริกา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเพลงของ วง บอสตันซิมโฟนี ออเคสตรา ที่เรารู้จักกันดี คราวนี้เขาจะอำนวยการวงกับ วงซิมโฟนี ของ สถาบันวิทยุ บาวเวิน แห่ง เยอรมัน

อย่าพลาดตรวจบัตรขึ้นเข็ม วันเสาร์ 31 มกราคมนี้ หลังข่าว ช่อง 5

ประกวดโปสเตอร์ "วังลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ"

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งาน "วังลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจงานด้านออกแบบร่วมส่งโปสเตอร์เข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน "วังลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" แก่นักวิ่งจากทั่วโลก และคนไทยทั้ง 72 จังหวัดมาร่วมงานมหกรรมวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ โดยจะวิ่งบนทางด่วน 1 สายดาวคะนอง-ท่าเรือ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2530

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด หรือส่งภาพได้ที่กองประชาสัมพันธ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน บางเขน ถนน. 10900 โทร. 5795176 หหมดเขตรับผลงานในวันที่ 30 มกราคม 2530

จากบรรณสาริการ

เมื่อการต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยสิ้นสุดลง ประชาชนย่อมปรารถนาและขอต่อความสนใจสำคัญถึงสองประการ

ประการแรก ปรารถนาให้ทุกกลุ่มทุกพรรคประสานสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรคเชิงคอมของเรอย่างจริงจัง

ประการที่สอง ปรารถนาจะเห็นความตั้งใจจริงในการทำงานของคณะบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ ตรงตามที่เราเขาได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

หากความหวังสองประการนั้น "ลมระคัมภพาวิทยาลัย" ทำไม่ได้ ประชาชนชาวไทยทั้งชาติจะฝากความหวังไว้กับใคร

สมพันธ์ เลขะพันธ์

นิทรรศการ "สู่โลกธุรกิจ"

ชมรมไอเซครามคำแหง กำหนดจัดงาน "ไอเซกสู่โลกธุรกิจ" ในวันที่ 26-28 มกราคม 2530 เวลา 10.00-18.30 น. ณ หอประชุม เอ.ดี.1 ตามรายละเอียด ดังนี้

26 มกราคม บอร์ดนิทรรศการ

27 มกราคม บรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคและศิลป์การขายสมัยใหม่"

28 มกราคม การอบรมจากการบินไทย เรื่อง "สู่เวทาคับงานที่คุณรัก ครั้งที่ 2" พร้อมภาพยนตร์จากการบินไทยให้ชม 4 เรื่อง (เริ่มงาน 13.00 น. เป็นต้นไป)

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์

ด้วยทางวิมทชนสง จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ 30% จากบัตรละ 5 บาท เป็นบัตรละ 10 บาท ดังนั้นตั้งแต่มันนี้เป็นต้นไป นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ 30% จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราบัตรละ 10 บาท

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ 30% ไว้แล้ว ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

วันสำเร็จการศึกษา และการยื่นคำขอรับอนุปริญญา

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับอนุปริญญา ลงวันที่ 19 กันยายน 2518, 18 กันยายน 2521 และ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ที่ผ่านมาโดยลำดับนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดให้อนุปริญญาสาขาต่าง ๆ แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ตามที่อนึ่งกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกาให้อนุปริญญาสาขาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2529 เพิ่มเติม

รับสมัครผู้นำค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2 1 - 30 เมษายน 2530

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจะเปิดรับสมัครผู้นำค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในชั้นปีที่ 3-4 และ / หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยกิต

3. มีทักษะในการเป็นผู้นำกลุ่ม

4. มีความประพฤติเรียบร้อย

5. สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเดือนเมษายน 2530

6. มีใบรับรองความประพฤติและความสามารถจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่คุ้นเคยกับนักศึกษาเป็นอย่างดี

สถานที่และระยะเวลารับสมัคร

สมัครได้ที่คุณนภาพร กฤษณมิตร ห้องปฏิบัติการภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2530 ในเวลาราชการ

การสัมภาษณ์

วันและเวลาการสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

จากอนุปริญญาบัณฑิตศาสตร์ที่มีอยู่เดิม จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นขอรับอนุปริญญาขึ้นใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยความถนัดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 46/2529 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศเกี่ยวกับเรื่องการยื่นคำขอรับอนุปริญญา ดังกล่าวทั้งหมด และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา และการยื่นคำขอรับอนุปริญญาเพื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา

1.1 กรณีสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาของ คณะศึกษาศาสตร์ ให้กำหนดวันสำเร็จการศึกษาไว้ ณ สุดท้ายของภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบได้ ได้ครบหลักสูตรอนุปริญญา เป็นวันสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา

1.2 กรณีสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาสาขาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ให้กำหนดวันสำเร็จการศึกษาไว้ ณ สุดท้ายของภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบได้ ได้ครบหลักสูตรอนุปริญญา เป็นวันสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา

2. การยื่นคำขอรับอนุปริญญา

2.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาในภาคเรียนใด หากมีความประสงค์จะขอรับอนุปริญญา จะต้องยื่นคำขอรับอนุปริญญาที่ฝ่ายหนังสือสำคัญ (ชั้น 1) (หน้า 11) ของภา

ลงโทษภาคทัณฑ์นักศึกษาที่ได้แก้ไขหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ

เนื่องด้วยในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2529 มีผู้สมัครได้ยื่นหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิเพื่อประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดย สวป. ได้รวบรวมจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปตรวจสอบยังสถานศึกษาที่ออกหนังสือดังกล่าวนั้นปรากฏว่า หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามารายได้มีการแก้ไขในส่วนหนึ่งส่วนใด แต่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาจริงและใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้

ในการแก้ไขหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒินั้น ทปม. ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2525 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 มีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์นักศึกษาผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ คือ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รหัสประจำตัว
1.	น.ส.อรอนงค์ กงสนิท	29111950 2
2.	น.ส.ระวีวรรณ ใต้เนาก	29201007 4
3.	น.ส.ลินดา ตั้งตระกูลสุข	29202219 6
4.	น.ส.วิชนี ศรีชัยชนะศักดิ์	29208339 2
5.	น.ส.กรรณิการ์ พรประสาทผล	29206870 7
6.	น.ส.อัจฉราพรรณ พงษ์ลวี	29401453 9
7.	นายปรีชา ดาลดา	29503855 6
8.	นายพงศ์จักร กุฑรังค์	29609287 9
9.	น.ส.พรรณี แซ่เจียม	29700594 4

(น.ส.พรรณี เจียมรัตนสกุล)

วิชาการและทดสอบประเมินผล อย่างที่ไม่เคยเป็นในหนึ่งภาคการศึกษาต่อไป หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับยื่นคำขอรับอนุปริญญาถ้าเข้าภาคเรียนละ 150.- บาท ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษานิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยก่อนประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ให้ดำเนินการยื่นคำขอรับอนุปริญญาที่ฝ่ายหนังสือสำคัญ (ชั้น 1) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ภาคต้นปีการศึกษา 2529 หากเกินกำหนดแล้วจากกำหนดนี้ จะต้องชำระค่าปรับภาคเรียนละ 150.- บาท นับจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา 2529

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ม.ร. วันที่ 12 ธันวาคม 2529

เปิดสอนกระบวนวิชา HC 372

ด้วยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา HC 372 เพิ่มเติมจากกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ของ ภาค 2/2529 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 เป็นกรณีพิเศษดังนี้ คือ

HC 372 CLOTHING CONSTRUCTION 2 2 CR.
M.11.30-15.30 DS.115 SRINUAL



ความร่วมมือทางวิชาการ ดร.จอห์น มินิส (Dr. John Minis) เป็นรองศาสตราจารย์ประจำ Athabasca University ได้มา เป็น Visiting Professor ประจำคณะวิทยาศาสตร์รามคำแหง เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ดร.มินิส จะมาช่วย ประสานงานในการจัดประชุมคณะผู้บริหารที่ ๒ ซึ่ง ม.ร.จะเปิดเป็นเจ้าภาพขึ้น เดือนมีนาคมนี้ และจะเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสาขา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และการศึกษาผู้ใหญ่ ของคณะ ค.ว. จอห์น มินิส มีสำเนาหนังสือที่ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์



มอบโล่ขอบคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๐ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่บริษัท Baker & McKenzie จำกัด เนื่องจากการที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนในด้านบริการ ตำรวจ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ด้วยดีตลอดมา



อภิปราย หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. จัดการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "โครงสร้างและปัญหาการ ผลิตบริการของประเทศไทย" โดย ดร.จอร์จ รัสเวลทอน จากสถาบัน ศึกษาศาสตร์แห่งแคนาดา คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๐ ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น ๔



นิทรรศการ ชมรมพฤกษศาสตร์และวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการ "เส้นทางชีวิต" ไว้ที่ร้านกาแฟ ๑ และร้านกาแฟ ๒ โดยมี ดร. กิ่งแดง สัตวกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการ ณ อาคารศิลปอาสน์ ฐาน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ และ ร.ศ. ร่วมจัดที่ อาคาร ๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารพระบาท ฐาน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙



แนะนำอาจารย์ ภาคนิเทศและบูรณาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ร่วมกับชมการศึกษาศาสตร์ จัดแนะนำอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับธรรมเนียมการสมัคร และงานธุรการของชมการ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ณ ห้องประชุม ประมวล ฤกษ์มนตรี



แนะนำครูสอนพิเศษ ฝ่ายศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการแนะนำครูสอนพิเศษแก่ระดับปริญญาตรี สอนแบบ หนึ่งภาคเรียนหรือภาคสอง โดยมีการแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทน- วิทยากรสอน ชื่อ ร.ศ.สมศักดิ์ สุทธิวิเศษณ์ ร.ศ.วิชัย รูปจำดี ร.ศ.ไพฑูริย์ ก่อดี และ อ.ศรี รัตนา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ณ PGB 301, 401



๑๐ ปี "มติชน" ประชาสัมพันธ์ ม.ร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของหนังสือพิมพ์ "มติชน" เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐



รับส่งอุปมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐



ทำบุญ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสปรับปรุงที่ทำการใหม่ ณ ตึก เอส.ดี. ๑ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐



ฝากถึงน้องใหม่ปี'๒๙

เวลาของปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นของน้องๆ และเป็นครั้งแรกของการต้อนรับน้องใหม่ปี'๒๙ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอกล่าวคำว่า "ยินดีต้อนรับน้องใหม่ปี ๒๙ ทุกคน" จะเข้ามาเป็นลูกพี่ลูกน้อง มาเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านอาจารย์ มาเป็นน้องที่น่ารักของพี่ๆ มาเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจให้ซึ่งกันและกัน ของเราชาวรามคำแหง - ทอง"

น้องใหม่ที่น่ารัก ที่เข้าใจดีถึงจิตใจน้องว่ายังไม่ปกติกับ ทางสายใหม่ที่รอทัก แต่ทางสายนี้ไม่เดินสำหรับน้อง หอคณะ น้องจำชุดหมายปลายทางนั้นมันทำทลายความสามารถ ของผู้ที่มีความสามารถเสมอ ไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนก็ตาม เราจะต้องใช้เวลาอีกสักนิด เพื่อสำรวจองในระหว่างทาง แล้ว น้องจะนึกชมตัวเองว่าเป็นคนโชคดี ที่ได้มีโอกาสเป็นคนเลือก ในใจถูกเลือก การที่ได้เป็นคนเลือกนั้น หมายถึงเราเป็นผู้ อยู่เหนือหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เราจะพิจารณาเลือกเอา น้องจะ น้องควรภูมิใจที่ได้เป็นคนเลือก เพราะนั่นคือคุณค่าของตัวเอง

เมื่อมาเป็นน้องใหม่ อะไรก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ไปเสียหมด น้องคงเริ่มนึกถึงคำว่า "คนเป็นที่พึ่งแก่คน" ขึ้นมาในใจ หาก เป็นเช่นนี้ น้องเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่ เริ่มที่จะเป็นนักศึกษา ที่จะ ตัดสินใจคิด-ทำ ส่วนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุและผล

ที่สุดผู้ที่สามารถเลือกทางที่ดีที่สุด ให้กับตนเองก็จะยืน อยู่ด้วยขาของตนเองอย่างมั่นคง จิตใจแน่วแน่ หรือที่ว่าจะเป็น น้องใหม่เรียนเทอมใหม่ เริ่มในสัปดาห์ใหม่ เสมือนเป็นพันธุ์พืช ใหม่ ทนปะทะปะทะลูกใหม่ อีกทั้งสิ่งใหม่ ในทางสายใหม่, แต่...อย่าลืมน้องจะยัง ทุกอย่างส่วนที่ทลายความสามารถจิตใจ ที่มีคนจะ จงซุกซอบความหวังที่มีคนคงไว้ ระลึกถึงพระบารมี แห่งพ่อขุน แล้วน้องจะได้เป็นคนต้นโพธิ์ต้นแรกเสมอ อันหัด เป็น ที่อาศัยของนกกา เหมือนกับต้นโพธิ์หลายต้นที่มีอายุมาถึง ๑๕ ปี แล้วนั้น

เตียงหุง ทองเย็น



นิทรรศการเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ร. ได้ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทาง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ ชาวชน มีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก โดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี และ ๗ อดีตนายก อบ.ช. เป็นประธาน

เลือกตั้งซ่อม กทม.เขต 1

พ.ศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ

คณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2529 ที่ผ่านไประยะทางจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนราษฎร เพื่อแทนคุณแคว้ว นรปดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสังกัดพรรคกิจประชาคมขึ้นสาเหตุที่จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ คุณแคว้ว นรปดี ละเลยการยื่นแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นแสดงภายหลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 90 วัน หากมองพฤติกรรมของคุณแคว้ว นรปดี กรณีนี้อาจพิจารณาได้ 2 แห่งคือ 1. เพราะคุณแคว้ว นรปดี บัญชีช่วงนั้นพอดีจึงไม่สามารถจะไปยื่นแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายต่อทางราชการได้ทันกำหนด 2. เป็นเพราะคุณแคว้ว นรปดี เองไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้จ่ายเงินในการหาเสียงไม่เกิน 350,000 บาท ซึ่งไม่สามารถบังคับใช้ในผลปฏิบัติตามความเป็นจริงได้ ซึ่งเราก็คงจะได้ยินข่าวจากสื่อมวลชนที่พูดถึงโรคร้ายเฮ็ด ที่ใช้เงินในการหาเสียงมากมาย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนก็ทุ่มเงินกันอย่างไม่อิน เป็นต้น

เมื่อคุณแคว้ว นรปดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร ในคราวการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 27 กรกฎาคม 2529 แล้วต่อมาก็มีคำสั่งศาลว่าคุณแคว้ว นรปดี ไม่มีคุณสมบัติสมัครผู้แทน รวมทั้งต่อมาคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยว่าคุณแคว้ว นรปดี หมดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ดังนั้น ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2529 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2529 หลังจากครบกำหนดรับสมัครแล้วก็มีผู้สมัคร 3 ท่าน โดยมีหมายเลขดังนี้ หมายเลข 1 คุณสุภัทรา สมใจวงศ์ ในนามพรรคกิจประชาคม หมายเลข 2 คุณประสม ประคุณศึกษารัตน์ ในนามพรรคราษฎร หมายเลข 3 คุณอดิศร เพ็งเกษ ในนามพรรคแรงงานประชาธิปไตย การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำนวน 2 แสนกว่าคน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 281 หน่วย เป็นการเลือกตั้งในเขต 1 ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฝาง และอำเภอบัญญาศรี

ผลการเลือกตั้งปรากฏคะแนนดังนี้



ผู้ชนะ นายประสม ประคุณศึกษารัตน์ ชูมือแสดงความดีใจต่อชัยชนะที่ได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจาก นายแคว้ว นรปดี สิ้นสมาชิกภาพเมื่อครั้งที่ 28 ธันวาคม สำหรับคะแนนของนายประสมปรากฏว่า ที่สำนักงานสุภัทรา สมใจวงศ์ ผู้สมัครพรรคกิจประชาคมเพียง 1,000 คะแนนเศษ

จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาไปนี้มีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการในการเมืองไทย คือ

1. ในแง่ความสามัคคีกลมเกลียวของพรรคการเมือง ประเด็นนี้เราอาจแยกได้เป็นพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน หรือพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล ในการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลทั้ง 4 พรรคคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร ได้ส่งผู้สมัครในนามพรรคที่ร่วมรัฐบาล คือ คุณประสม ประคุณศึกษารัตน์ ในนามพรรคราษฎร โดยไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นส่งผู้แทนเข้าสมัครแข่งขันอีก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมว่าถ้าการเลือกตั้งซ่อมเป็นของพรรคใดก็ให้พรรคนั้นส่งผู้แทนสมัครรับเลือกตั้ง ถ้าหากไม่เป็นของพรรคใดก็ให้พรรคที่ได้ลำดับคะแนนมากที่สุด ส่งผู้แทนสมัครในนามพรรคการเมืองนั้น กรณีการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นนี้ จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว คุณประสม ประคุณศึกษารัตน์ ได้คะแนนลำดับที่ 4 ซึ่งมีผู้แทนราษฎรเขต 1 ได้เพียง 3 คน ฉะนั้นการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนให้พรรคราษฎรส่งผู้สมัครในนามพรรคราษฎรลงแข่งขัน ซึ่งต่างกับพรรคฝ่ายค้าน หรือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล เนื่องจากการสิ้นสมาชิกภาพของคุณแคว้ว นรปดี เป็นผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกิจประชาคมที่ประชุมพรรคฝ่ายค้านก็ได้ตกลงส่งคุณสุภัทรา สมใจวงศ์ เพื่อแทนคุณแคว้ว นรปดี จากพรรคกิจประชาคมเช่นเดียวกัน แต่พอถึงวันรับสมัครปรากฏว่า มีพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล หรือพรรคฝ่ายค้านคือ พรรคแรงงานประชาธิปไตย ส่งผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้หมายเลข 3 ทำให้เกิดความสับสนกันขึ้นในบรรดาพรรคฝ่ายค้านทั้งหลาย จึงทำให้ผลการเลือกตั้งผู้สมัครจากพรรคราษฎรเป็นผู้ชนะพรรคฝ่ายค้าน และถกร่วมมือกันยังไม่เข้มแข็ง และเป็นเอกภาพเท่าที่ควร ในแง่นี้ยังห่างไกลกับพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเป็นเอกภาพและสามัคคีกันมาก

2. ในแง่การหาเสียง การรณรงค์หาเสียงเพื่อเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ของจังหวัดขอนแก่นคราวนี้ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการหาเสียงระหว่างพรรครัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้ใดก็จะแสดงถึงความนิยมของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้านได้ ถ้าหากไม่มีหมายเลข 3 ซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล คือพรรคแรงงานประชาธิปไตย ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันแล้ว คือ ถ้าหากมีแค่ 2 พรรคก็จะได้สามารถวัดประชามติประชาชนได้ส่วนหนึ่ง และในการปราศรัยหาเสียงคราวนี้ ในส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ได้มีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านต่าง ๆ ได้ไปร่วมรณรงค์ปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครหมายเลข 1 คุณสุภัทรา สมใจวงศ์ จากพรรคกิจประชาคมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนพรรครัฐบาลก็มีหัวหน้าพรรคที่ร่วมรัฐบาลทั้ง 4 พรรค ได้ไปรณรงค์ปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัครหมายเลข 2 คุณประสม ประคุณศึกษารัตน์ จากพรรคราษฎร ซึ่งนับได้ว่าเป็นประวัติการณ์การรณรงค์หาเสียงของการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนราษฎรคราวนี้ ที่กลุ่มของพรรคการเมืองแต่ละฝ่ายต่างก็ร่วมกันรณรงค์หาเสียงช่วยกันในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ การปราศรัยแต่ละครั้งที่เป็นปราศรัยใหญ่มีประชาชนที่สนใจไปฟังการปราศรัยหาเสียงกันทั้ง ทั้งฝ่ายพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน โดยแต่ละฝ่ายก็ชี้ให้เห็นถึงผลงานของแต่ละฝ่ายที่ผ่านมา และมีการเรียกร้องประชาชนว่า ถ้าเลือกรัฐบาลให้เลือกหมายเลข 2 ถ้าเลือกฝ่ายค้าน ให้เลือกหมายเลข 1 เป็นต้น เป็นการปราศรัยที่เกือบจะแบ่งกันเป็น 2 ฝ่าย โดยทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านต่างก็ส่งผู้แทนไปช่วยหาเสียง แต่การรณรงค์หาเสียงคราวนี้ ฝ่ายรัฐบาลจะมีภาษีดีกว่า เพราะมีความเป็นเอกภาพดีกว่าฝ่ายค้าน จึงทำให้ผู้สมัครจากพรรคราษฎรเป็นฝ่ายชนะในที่สุด

3. ด้านการตื่นตัวของประชาชนที่ใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชน การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ก็มีประชาชนตื่นตัวสนใจกับการเลือกตั้งพอสมควร ทางจังหวัดก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ ซึ่งผลที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอใช้ คือ เกือบครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิใช้สิทธิ คือ มีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคราวนี้คิดเป็น 51.03 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรเสีย 3.60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ก็ถือว่าจังหวัดประสบความสำเร็จพอสมควรในการจัดการเลือกตั้ง นอกจากนี้การดำเนินการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้ว

4. ในแง่ความนิยมศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาล จากผลการเลือกตั้งดังกล่าวที่พรรครัฐบาลประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะเหนือพรรคฝ่ายค้านนั้นก็พอจะชี้ให้เห็นได้ว่า คะแนนนิยมความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลยังอยู่เหนือฝ่ายค้านอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่มากนัก เพราะผลคะแนนที่ชนะกันคราวนี้ก็เพียงพันกว่าคะแนนเท่านั้น แต่หากการเลือกตั้งคราวนี้ไม่มีหมายเลข 3 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมาลงสมัครแล้ว ผลของคะแนนอาจพลิกไปได้ ฉะนั้นมองในแง่รัฐบาลจึงควรปรับปรุงผลงานที่จะสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่เพื่อคะแนนนิยมและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

โดยทั่วไปแล้วการเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการทางการเมืองตามกติกาที่มีอยู่ ถ้าหากทุกฝ่ายทำตามกฎเกณฑ์กติกาทางการเมืองของสังคมที่มีอยู่แล้ว สักวันหนึ่งประชาธิปไตยก็คงจะแบ่งบานในบ้นเมืองของเรา สมดังปรารถนาของทุกฝ่าย

ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 1				
ชื่อผู้สมัคร	ส.เมือง	ส.บ้านฝาง	อ.บุญญาศรี	รวม
1. น.สุภัทรา สมใจวงศ์	22,510	3,488	10,710	36,708
2. น.อดิศร เพ็งเกษ	22,811	6,092	9,871	38,774
3. น.อดิศร เพ็งเกษ	22,548	4,912	4,887	32,347

* มีผู้มีสิทธิ 51,032 บัตรเสีย 3,602 มาลงคะแนนโดยไม่ใช้สิทธิ 12 คน

จึงเป็นอันว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 1 แทนคุณแคว้ว นรปดี ได้แก่ หมายเลข 2 คือ คุณประสม ประคุณศึกษารัตน์ สังกัดพรรคราษฎร

แนวปฏิบัติสำหรับการจัด "การฝึกงาน"

ศ.เสริมศรี เจริญผล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มร.



"การฝึกงาน" ในวิชาชีพโดยทั่วไป มาจากคำภาษาอังกฤษที่ใช้ต่างกันหลาย ๆ คำ แต่ละคำที่มีความหมายเฉพาะศัพท์ คำที่นิยมใช้ในความหมายใกล้เคียงกันคือ คำว่า "Internship" และ "Practicum" ซึ่งเป็นรูปแบบแนะนำเบื้องต้นสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่ใช้ประกอบการรับวุฒิปริญญาตรี "การฝึกงาน" จึงมีบทบาทในการเตรียมตัวและการฝึกอบรมในวิชาชีพ รูปแบบที่ใช้ปฏิบัติจะสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้าน และพัฒนาการของวิชาชีพนั้นมากกว่าการกำหนดเป็นแบบตายตัว เช่น อาชีพแพทย์ทันตกรรม เป็นต้น (Coburn, 1980 : 11)

ความจำเป็นที่ต้องมี "การฝึกงาน"

วิชาบรรณารักษศาสตร์มีลักษณะเป็นวิชาชีพ หรือที่เรียกว่าวิชาชีพบรรณารักษฯ จำเป็นต้องมี "การฝึกงาน" เช่นเดียวกับ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ที่มีใช้เฉพาะแบบฝึกหัดเท่านั้น) การฝึก (ภาคปฏิบัติ) งานห้องสมุดเป็นประสบการณ์ภาคสนามสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ หลักสูตรวิชาเอก สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษาได้กำหนดให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ภายหลังจากที่ได้ศึกษาภาคทฤษฎีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแล้ว เพราะการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดมิได้ช่วยให้นักศึกษาได้ทดลองสัมผัสกับงานในวิชาชีพที่แท้จริงเท่านั้น แต่นักศึกษายังได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานอีกด้วย แม้ว่านักศึกษาบางคนจะเรียนจบไปแล้วอาจจะยังหางานที่ไม่ได้ หรืออาจจะไม่ประกอบอาชีพส่วนตัวที่มีได้เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดเลยหรืออาจจะได้ประกอบอาชีพในตำแหน่งหน้าที่ที่เรียนตามสาขาวิชาคือ "บรรณารักษ์" ก็ตาม ภาวะการมีงานทำตรงหรือไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษามานั้น มิได้เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่าต้องมี "การฝึกงาน" หรือไม่ (เสริมศรี เจริญผล, 2524 : 1) "การฝึกงาน" ยังเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นต่อวิชาชีพอยู่ เพราะนักศึกษาจะได้รับประโยชน์หลายประการ ตามหัวข้อข้างล่างนี้ (Penland, 194 : 446)

1. พัฒนาการคิดทางวิชาชีพอย่างเข้าใจ โดยการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของห้องสมุดที่ในสถาบัน เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เรียนและสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
2. ประสบการณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทางวิชาชีพเต็มเวลา และได้ทราบผลการพัฒนาทักษะตามขอบเขตที่กำหนดให้

3. บทเรียนที่ได้รับจากการฝึกงานเป็นประสบการณ์ตรงที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงานในวิชาชีพ

4. มีโอกาสทำหน้าที่แนะนำจากประสบการณ์ตรงและช่วยวางรูปแบบการศึกษาวิชาชีพในตลาดงาน

5. สามารถประยุกต์ใช้จรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงประโยชน์ของจรรยาบรรณที่มีต่อเนื้อหาของห้องสมุด

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษา ยังได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเหตุผลที่ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของห้องสมุด ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากสิ่งที่ตนได้ศึกษามาอีกด้วย

ลักษณะ "การฝึกงาน"

คำนิยามของคำว่า "การฝึกงาน" ที่ให้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ "Internship" และ "Practicum" กำหนดลักษณะการฝึกงานที่ต่างกันไป (อ้างใน Palmer, 1975 : 246 - 48)

1. Internship เป็นการวางแผนในการอบรม แนะนำ ซึ่งจะได้ความรู้ที่ได้รับทางภาคทฤษฎีมาสู่ของจริงด้วยการปฏิบัติ โดยปกติจะใช้เวลาทำงานในห้องสมุดระยะยาวประมาณ 1 ปี (เหมือนอาชีพแพทย์ ก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพได้ ต้องผ่านการฝึกงาน 1 ปีก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบโรค) มักจะเป็นเวลาที่หลังจากการเรียนจบหลักสูตรแล้ว หรือหลังจากการอนุมัติปริญญา แต่ต้องก่อนเวลาที่รับปริญญา (สำหรับเงื่อนไขประการหลังคงจะหาไม่ได้ ในสถานศึกษาของไทย เพราะสนามมหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติปริญญาเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วทุกประการ)

2. Practicum มีเป้าหมายเช่นเดียวกับ Internship แต่มีระยะเวลาสั้นกว่า ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ เป็นการพัฒนาทักษะมากกว่าการสร้างทฤษฎี และจะต้องปฏิบัติก่อนที่จะจบหลักสูตร (Hempstead, 1971 : 116)

ดังนั้น "การฝึกงาน" ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีลักษณะตามข้อ 2 แต่การใช้ชื่อกระบวนวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ (Library Practic Work) จึงยังไม่สอดคล้องกับลักษณะการฝึกงานนัก ในการปรับปรุงหลักสูตรมนุษยศาสตร์ฉบับใหม่ที่กำลังรอการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยอยู่นั้น ทบวงภาควิชาฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพียง Practicum เพราะเป็นคำกว้างและมีได้จำกัดเฉพาะในห้องสมุด ในอนาคตอาจจะขยายขอบเขตเป็นศูนย์สารนิเทศก็ได้

ปัจจัยในการดำเนินงาน

การจัด "การฝึกงาน" ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาฯ จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) อาจารย์ผู้ควบคุมกระบวนวิชา 2) นักศึกษา 3) ผู้ให้การฝึก (ในห้องสมุดต่าง ๆ)

1. อาจารย์ผู้ควบคุมกระบวนวิชาภาควิชาฯ (LS-417) ภาควิชาฯ กำหนดนโยบายให้เป็นการหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพราะเป็นกระบวนวิชาที่ไม่สามารถจัดสอนโดยอาจารย์ของภาควิชาฯ เองได้ อาจารย์จะต้องศึกษาวิธีการและดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ภาควิชาฯ กำหนด



เพื่อเป็นประสบการณ์และรับทราบปัญหามาเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

2. นักศึกษา จะต้องมีความพร้อมในด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านทฤษฎีจากกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกที่จำเป็นต่องานห้องสมุดเฉพาะประเภท ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ และได้เรียนหมวดวิชาอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรไปพร้อมกัน เพื่อให้การเรียนวิชา LS-417 เป็นภาคเรียนสุดท้าย และมีวิชาอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่ 1 - 2 วิชาเท่านั้น หากนักศึกษามีได้มีการวางแผนในการลงทะเบียนเรียนมาตั้งแต่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในช่วงเวลาการศึกษาในแต่ละปีควรลงทะเบียนวิชาใหม่ตามลำดับหมายเลขตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (รามคำแหง, มหาวิทยาลัย, 2529) เฉพาะในภาคเรียนปกติ (ภาค 1, 2) เท่านั้น ส่วนภาคฤดูร้อนควรลงทะเบียนเรียนซ่อมวิชาที่สอบพลาดไป

ชั้นปีที่ 1 - 2 ลงทะเบียนภาคเรียนละ 18 - 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ภาคแรก) ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 21 - 24 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 (ภาคสอง) จะเหลือเพียง 6 หน่วยกิต รวมทั้ง "การฝึกงาน" ด้วย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ของสถาบันการศึกษาส่วนมากจัดวิชาการฝึกงานเป็นวิชาสุดท้ายของวิชาเอกบังคับหรือวิชาสุดท้ายในหลักสูตร และมีเงื่อนไขเฉพาะในการลงทะเบียนเรียน

3. ผู้ให้การฝึกงานในห้องสมุดต่างๆ เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกงานโดยตรงอยู่แล้ว เนื่องจากภาควิชาฯ ไม่สามารถดำเนินการโดยอาจารย์ของภาควิชาฯ เอง เช่นกระบวนวิชาอื่นๆ ได้ ภาควิชาฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานมาตั้งแต่เริ่มสอนกระบวนวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2517 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากห้องสมุดที่ให้การฝึกปฏิบัติงานโดยตลอดมา เพราะห้องสมุดได้ช่วยทำหน้าที่

1) ให้ความร่วมมือในการเตรียมบุคลากรเจ้าวิชาฯ อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่เป็นระบบ ซึ่งยังมีความต่อเนื่องและพัฒนาต่อไป

2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและแบบฝึกที่สอนในสถาบันนี้แก่ผู้เข้ารับการฝึกในรูปแบบของกระบวนการ

3) กระตุ้นความเจริญเติบโตทางวิชาชีพในกลุ่มบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในการฝึกและสอนผู้เข้ารับการศึกษา

แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัด "การฝึกงาน" ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยที่เปิดที่ไม่สามารถจำกัดปริมาณของนักศึกษาได้ แต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของบัณฑิตยังมีความจำเป็นต่อวงการวิชาชีพและชื่อเสียงของสถาบันอยู่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นภาควิชาฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้มีมาตรฐานทางวิชาการและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของห้องสมุดที่ให้การฝึกงานดังนี้

1. การกำหนดพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

ภาควิชาฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา LS 417 เป็นภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งจะต้องมีหน่วยกิตรวมทั้งหมดในภาคเรียนนั้นไม่เกิน 10 หน่วยกิต การกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว ภาควิชาฯ พิจารณาจาก

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ พ.ศ. 2520 ตามแนวสัณเขปของกระบวนวิชา LS 417 เน้นในเรื่องขั้นต่ำจำนวนชั่วโมงที่ฝึกว่าไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และเรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วทั้งหมด แต่การเรียนวิชาเอกจำเป็นต้องเรียนไปพร้อมกับหมวดวิชาอื่น ๆ ตามแผนการศึกษา

2) การฝึกในภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งมีหน่วยกิตเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ข้อ 1) ด้วย เนื่องจากภาระประเมินของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบในฐานะอาจารย์ผู้สอน ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการช่วยงานสำนักหอสมุดกลางมาแล้ว และเป็นอาจารย์ในเทศด้วย
- บรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงานทุกประเภทที่เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังขาดประสบการณ์วิชาทักษะหลาย ๆ วิชา จึงไม่สามารถประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติได้ นักศึกษาควรฝึกงานเมื่อนักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการทุก ๆ ด้านก่อนจึงจะสมบูรณ์จึงต้องฝึกงานในภาคเรียนสุดท้าย

- นักศึกษาที่ไปฝึกงานห้องสมุดแล้วกลับมาเพื่อรับการประเมินพิเศษได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่าความพร้อมทางด้านทฤษฎีเป็นเรื่องสำคัญต่อการนำไปใช้ฝึกปฏิบัติงาน เพราะห้องสมุดไม่มีหน้าที่มาสอนงานทางภาคทฤษฎี หากนักศึกษาไม่มีความพร้อมจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงานมาก

3) ผลการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- จากการศึกษาการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ 17 - 18 มกราคม 2528 มีข้อเสนอแนะที่มีประเด็นสำคัญเน้นในเรื่องความพร้อมทางวิชาการของนักศึกษา ให้ภาควิชาฯ ได้จัดบททวนเนื้อหาวิชาหลักและทดสอบก่อนส่งไปฝึกปฏิบัติ

- จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบรรณารักษ์ที่มีต่อการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด" มีผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ย 4.136 (จากจำนวนเต็ม 5) ซึ่งคิดเทียบเป็นหน่วยกิตที่เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 7.2 หน่วยกิตเท่านั้น แต่เมื่อฝึกงานไปแล้ว นักศึกษาเห็นว่าควรฝึกเมื่อนักศึกษามาแล้วทั้งหมดทุกรายวิชา และเหลือวิชาการศึกษาเพียงวิชาเดียว ในระดับมากกว่าเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น 4.273 (อัญชลี ภูมิศิษฐ์, 2528 : 38)

2. รูปแบบในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด

ภาควิชาฯ ได้จัดการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นรูปแบบการเสริมสร้างประสบการณ์ ห้องสมุดที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานเป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมตามลักษณะมาตรฐานห้องสมุดในแต่ละประเภท ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ในขั้นต้นนั้นนักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานประเภทเดียวกัน และช่วงเวลาเท่ากัน แต่ภายหลังการสัมมนาแล้วได้มีข้อยกเว้นให้กับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว ในปัจจุบันได้จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

- 1) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานห้องสมุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีจดหมายรับรองของผู้บังคับบัญชาถึงหัวหน้าภาควิชาฯ หรืออาจารย์ประจำวิชา LS 417 พร้อมด้วยลักษณะการดำเนินงานของห้องสมุดล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อขอรับการพิจารณา
 - การฝึกงานในห้องสมุดที่ตนทำงานอยู่
 - ข้อยกเว้นงานที่นักศึกษามีประสบการณ์อยู่แล้ว
- 2) นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานห้องสมุด อาจแจ้งชื่อห้องสมุดที่ตนสนใจจะไปฝึก โดยพิจารณาจากกระบวนวิชาเอกเลือกที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้สอดคล้องกับประเภทของห้องสมุดด้วย

การจัดกลุ่มในลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเช่นกัน นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในภาคห้องสมุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนั้น มีความเห็นว่าควรฝึกปฏิบัติเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎีวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในระดับมาก ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ควรฝึกปฏิบัติงานทุกด้านของห้องสมุดในระดับมากที่สุดทั้งก่อนและหลังการฝึก (อัญชลี ภูมิศิษฐ์, 2528 : 45 - 46)

3. ช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน

ภาควิชาฯ ได้จัดสอนกระบวนวิชานี้ในทุกภาคเรียนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 (รุ่นแรก) เพราะเป็นวิชาเอกบังคับ และมาสิ้นสุดเฉพาะในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2523 ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 - ปัจจุบัน ได้เปิดสอนเฉพาะภาคเรียนปกติ เนื่องจากประสบปัญหาสำคัญ ๆ หลายอย่างจนไม่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่

- 1) สถานที่ฝึก ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดในสถานการศึกษา ซึ่งมีช่วงเวลาปิดภาคเรียนในตุลาคม และธันวาคม

ห้องสมุดอื่น ๆ มีกิจกรรมที่มีความเฉพาะและบางแห่งไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ประสบการณ์ ในช่วงแรกได้ขอฝึกที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะอาจารย์ในภาควิชาฯ ช่วยงานอยู่แล้ว แต่ระยะหลังสำนักหอสมุดกลางประสบปัญหาในเรื่องบุคลากร สถานที่ภาระงานประจำและงานพิเศษ จึงขอจัดรับฝึกในภาคฤดูร้อน

2) ช่วงเวลาเรียนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 1 เดือน เป็นระยะเวลาสั้นมากสำหรับการเตรียมงานและการฝึกงาน โดยปกติจะใช้ถึง 150 ชั่วโมง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสัมมนา (บรรณารักษ์ขอขยายเวลาฝึกเป็น 6 สัปดาห์) และการศึกษาที่นักศึกษามีความเห็นว่าควรรีใช้เวลามากกว่าภาคเรียนละ 180 ชั่วโมง (อัญชลี ภูมิศิษฐ์, 2528 : 49) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฝึกงานภาคฤดูร้อน นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักศึกษาเองยังให้ค่าเฉลี่ยสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนปกติในระดับมากที่สุดก่อนและหลังฝึกด้วย

4. ลักษณะงานที่ฝึก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับทราบกันแล้วว่า ลักษณะงานที่ต้องใช้ทฤษฎีทางวิชาชีพเป็นงานที่ควรจะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ยอมรับว่าบรรณารักษ์ที่รับฝึกในห้องสมุดแต่ละแห่ง แต่ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการเตรียมนักศึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติอยู่แล้ว โดยขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรสรุปและทบทวนทฤษฎีทางวิชาชีพที่จะนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดถึง 2 สัปดาห์ และทดสอบด้วย ตามข้อเสนอแนะจากการสัมมนา และผลการศึกษา หากสอบไม่ผ่านหลังฝึกงานแล้วจะต้องกลับมาสอบใหม่ หากยังสอบไม่ผ่านอีกในขั้นสุดท้ายก็จะตัดสินเป็นสอบตก

โดยสรุปแนวปฏิบัติในการดำเนินงานนั้น มีเหตุผลทั้งในด้านวิชาการและด้านบริหารสมบูรณในตัวยู่แล้ว เพราะภาควิชาฯ ได้พยายามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงรูปแบบเป็นการจัดอยู่ตลอดเวลา ใช้ข้อเสนอแนะและสภาพแวดล้อมในการขอความร่วมมือเป็นปัจจัยในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายในด้านคุณภาพของบัณฑิตเป็นสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

รามคำแหง, มหาวิทยาลัย. ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนการกำหนดการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี. กรุงเทพฯ, 2529.

เสริมศรี เจริญผล. "การฝึกงานสำหรับนักศึกษาระบบการศึกษา." *บร.สาร*, 6 (กรกฎาคม - ตุลาคม 2524), 1 - 2.

อัญชลี ภูมิศิษฐ์. "การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบรรณารักษ์ที่มีต่อการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด." วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.

Coburn, Louis. "Introduction." *Classroom and Field : The Internship in American Library Education*. New York : Queens College of the City University of New York, 1980.

Hemstead, John O. "Internship and Practical Application in Educating School Library Personnel." *Journal of Education for Librarianship*, 12 (Fall 1971), 116 - 32.

Palmer, Roger C. "Internships and Practicums." In *The Administrative Aspects of Education for Librarianship : A Symposium*. Ed. Mary B. Cassata and Herman L. Totten. Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1975, pp. 239 - 53.

Paland, Patrick R. "Internship." *Encyclopedia of Library and Information Science*. New York : Marcel Dekker, 1974.



โครงการบัณฑิตศึกษาของม.ร.

รศ. ดร. พัฒน์ น้อยแสงศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานกรรมการ บัณฑิตศึกษา มร.

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชาเรียนนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวนดำเนินการเรียนการสอนทั้งระบบห้องเรียนและระบบทางไกลมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี-2514 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 15 ปี มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6 แสนกว่าคน ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 12 รุ่น จำนวนประมาณ 1.3 แสนคนเศษ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงมี 7 คณะ คือ

1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะรัฐศาสตร์
7. คณะเศรษฐศาสตร์

และ 4 สำนัก คือ

1. สำนักงานอธิการบดี
2. สำนักหอสมุดกลาง
3. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
4. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สำเร็จออกไปแล้วกระจายออกไปทั่วประเทศเพื่อรับใช้ชาติและสังคม บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในปีหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 8 หมื่นคน และสำเร็จการศึกษามีประมาณ 2 หมื่นคน ระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงแม้จะเป็นระบบเปิดที่เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสำเร็จการศึกษานั้นได้คำนึงถึงมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการมาถึง 10 ปีแล้ว คือเมื่อ พ.ศ. 2525 (ต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5) มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เสนอโครงการเปิดสอนปริญญาโทใน 8 สาขาวิชาด้วยกัน แต่ทบวงมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนปริญญาโทจึงไม่บรรจุเข้าแผนพัฒนา ต่อมาในคณกลางแผนคือในราว พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อุทธรณ์และเสนอโครงการเปิดปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้บรรจุโครงการปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์เข้าแผนในคณตต้นปี 2528 ต่อมาทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอรายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตให้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา ปรากฏว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ และต่อมาทางทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ยังมีที่ว่างอีกมากที่มหาวิทยาลัยอื่น และในเวลาเดียวกันทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนให้เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันอีกหลายแห่ง

ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า การที่จะพิจารณาให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นน่าจะให้มีเกณฑ์พิจารณาแยกออกมาเป็นพิเศษจากมหาวิทยาลัยเปิด ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเปิด และในที่สุดคณะอนุกรรมการได้วางหลักเกณฑ์ไว้ 8 ประการดังนี้

1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และตรงกับความต้องการอันจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิธีการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการประทะสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยสม่ำเสมอ
3. การจัดระบบห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย จะต้องจัดให้ได้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน และเหมาะสม
4. วิธีการรับคนเข้าศึกษาต่อ ต้องใช้วิธีรับโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทางสติปัญญา เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อความสะดวกแก่ทางการศึกษาเป็นหลัก
5. งบประมาณที่ใช้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใดก็ตาม จะต้องจัดในลักษณะที่ตนเองให้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน และมีแผนการใช้จ่ายที่แสดงให้เห็นชัด ความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงินในระยะยาวที่ชัดเจน
6. มหาวิทยาลัยจะต้องมีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในการนี้มหาวิทยาลัยจะต้องใช้อาจารย์พิเศษให้หน่อยที่สุด เพราะการใช้อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยอื่น อาจทำให้ภาระงานของอาจารย์ผู้นั้นมีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในสถาบันประจำได้
7. ก่อนการดำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดก็ตาม ต้องจัดให้มีกปรประเมินผล การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตให้ลักษณะนั้น ๆ เสียก่อนว่าได้ผลดีหรือไม่เพียงใด เพื่อใช้ผลนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและวิธีการจัดการศึกษาระดับนี้ให้เหมาะสม
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิด ควรให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2522 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ. 2523 และแนวทางและวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2527

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วจึงได้ศึกษาและเตรียมพร้อมตามประเด็นต่างๆ ที่ทางทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นในการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 6 ก็ระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เสนอเปิดหลักสูตรปริญญาโททั้งสิ้น 20 สาขาวิชา และได้เสนอรายละเอียดของหลักสูตรตลอดจนเหตุผล หลักการและความพร้อมให้ทบวงได้พิจารณาในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

บัดนี้เป็นที่น่ายินดีว่าคณะรัฐศาสตร์ได้เสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเนโบายสาธารณะ (Public Policy) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ. 2529 ขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตรดังกล่าวทางคณะรัฐศาสตร์เสนอขอเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2530 แต่ทบวงมหาวิทยาลัยจะพิจารณา ให้เปิดหรือไม่ และเปิดเมื่อใดจะต้องรอฟังกันต่อไป

โดยหลักการทั่วไปการเปิดสอนบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ทางสภามหาวิทยาลัยได้วางกฎเกณฑ์ไว้กว้างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ คือ

1. เพื่อเน้นคุณภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับจำนวนจำกัดเพียงสาขละประมาณ 40 คน เท่านั้น
2. มีการคัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ งานที่ทำอยู่ ผลการเรียนและผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกัน ทั้งนี้โดยไม่มีกรสอบคัดเลือก
3. มีการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยผู้เรียนจะต้องมาเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

สรุปแล้วพอจะกล่าวได้ว่าการเปิดสอนบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ไม่สามารถเปิดดำเนินการสอนแนวเดียวกันได้กับระดับปริญญาตรี เพราะเป็นการศึกษาระดับสูงต้องการผู้สำเร็จที่มีคุณภาพและมหาวิทยาลัยยังไม่มีสถานที่เรียนเพียงพอ

ถ้ามีข่าวสืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งมาให้ผู้สนใจได้ทราบโดยผ่านทางสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง



**รายการโทรทัศน์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-
4 กุมภาพันธ์ 2530**

รายการโทรทัศน์ศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความจำเป็นจะต้องงด การบรรยายระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2530 เนื่องจากทางสถานีฯ จะทำการถ่ายทอดรายการกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบรรยายทางโทรทัศน์ทั้งหมด ขอให้นักศึกษาติดตามได้จาก "ข่าวรามคำแหง" ฉบับหน้า และทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจทุกวัน

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2530

15.00-15.30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC 103) ครั้งที่ 10
- บทที่ 12 รายได้ประชาชาติ
- บทที่ 13 ปัญหาประชากร
โดย ศ.ดร.ธรรมนัญ โสภารัตน์

15.30-16.30 น. วิชาภาษีห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 10
- การทำรายงานและภาคินพนธ์
โดย ผศ.สุภภัทร นิตรมเงิน

18.30-19.30 น. ถ่ายทอดรายการพิเศษของสถานีฯ

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2530

18.30-19.00 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 9
- ความน่าจะเป็น (ต่อ)
โดย รศ.สุทธิชัย โฉ่วศิริ

19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 (EN 202) ครั้งที่ 10
- The Bishop of Rome (ต่อ)
โดย ผศ.สรวงศรี โดประเสริฐ
Mr. Roger Welty

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530

18.30-19.00 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 10
- การแจกแจงตัวอย่าง
โดย รศ.สุทธิชัย โฉ่วศิริ

19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 (EN 202) ครั้งที่ 11
- Chapter 7: The End of The Great Prserastinator
โดย ผศ.ภาณีต บุญยะวรรณะ
Mr. Roger Welty

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530

15.00 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 (PS 200) ครั้งที่ 12
- Hobbes ตอนที่ 2
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล

15.30 น. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (LA 208) ครั้งที่ 11
โดย รศ.ชูศักดิ์ สวีนิล

18.30 น. วิชาแคลคูลัส 2 (MA 114) ครั้งที่ 10
การประยุกต์ของอินทิกรัลแคลคูลัสในทางธุรกิจ
โดย ผศ.นิตยา ตริณินทริน

19.00 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 11
- บทบาทของสภา
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530

15.00 น. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม และสัญญา (LA 106) ครั้งที่ 13
- แนวข้อสอบ, เงื่อนไข
- เงื่อนไขเวลา, ระยะเวลา, อายุความ
โดย รศ.ภาณีต มินพิโมกษ์

15.30 น. วิชาสังคมวิทยา-มนุษย์วิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 13
- ครอบครัว
โดย ผศ.บุญลือ วันทายนต์

18.30 น. วิชาแคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA 112) ครั้งที่ 9
- เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย "พาราโบลา"
โดย รศ.วรวงคณา ร่องมะรุค
อ. ก่อสุข วีระถาวร

19.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 (EN 202) ครั้งที่ 12 (ต่อ)
- Chapter 7: The End of The Great Prserastation
โดย ผศ.ภาณีต บุญยะวรรณะ
B. Roger Welty

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530

15.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC 103) ครั้งที่ 11
- บทที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทฤษฎีและการวางแผน
โดย รศ.อัมพร วิจิตรพันธุ์

15.30 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 11
- การทำรายงานและภาคินพนธ์
โดย ผศ.สุภภัทร นิตรมเงิน

18.30 น. วิชาแคลคูลัส 2 (MA114) ครั้งที่ 11
- การอินทิเกรตทีละส่วน
โดย ผศ.นิตยา ตริณินทริน

19.00 น. วิชาหลักการบัญชี 2 (AC 102) ครั้งที่ 12
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
โดย ผศ.กิตติ บุญเกิด



สัมพันธ์ "สองฝาก"

รวมใจที่น้องสาว "สองฝาก" ร่วมกันฝากความสุขสนุกสนาน ไม่ตรีใจกระชับกันในวันคืนนามทุกชาติผ่านชั่วชงจืดเป่าไป

"สองฝาก" เราผูกพันกันด้วยรัก ทอดคำอุ้งกระชับเกลียวเกาะเกี่ยวไว้ วันเวลา คั้นผ่านนานเท่าใด ต่างนับใจไม่ตรีมิมีเดือน รารูเวียน รู้เล่น เป็นระยะ แบ่งเวลาพบปะ นื่อง-ที่-เพื่อน ต่างคนต่างห่างหาจึงมาเยือน เราจึงเหมือนน้องพี่อย่างที่เป็น

คน "สองฝาก" กอขยเพื่อนใหม่ได้ขุมเก่า ร่วมเป็น "เรา" อย่างนี้ที่เธอเห็น เรา "สองฝาก" อยากร่วมความร่วมเย็น จึงเชิญมาร่วมเวียน-เล่น ร่วมเป็น "เรา"

**"ลานสัก สุริยา"
ขุมสองฝาก-หน้าสาริตราม ๗**



"ฆ่าล้างเอง"

สิ่งที่ต้องการน้อยนิด แต่คิดลงทุนมากหลาย ขอมเสียย่อยยับมลาย เปรี๊ยะได้ฆ่าล้างเองา ไม่คุ้มไม่ควรสักนิด ช้างมีชีวิตประโชชน์กว่า อุทาหรณ์สอนไว้น่ามา พิจารณาใคร่ครวญให้ดี

แพทย์หญิงกุลลณี สุกัญหะเกตุ
งานแพทย์และอนามัย น.ร.

ข่าวกระบวนวิชา

PS 495

หลักทางพุทธศาสนากับประชาธิปไตย

กระบวนวิชานี้มีการทดสอบในห้องเรียนทุกครั้ง นับตั้งแต่ 14 มกราคม โดยถามจากตำราหลัก คือ บรรพท วิระสัย หลักทางพระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย รหัส B2 4570.S 7 บ. 17 น. ซึ่งอยู่ในหอสมุดกลาง ชั้น 3 (ตึกเก่า)

ทดสอบใหญ่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 และ 13 กุมภาพันธ์ 2530 จะไม่มีการทำรายงาน มีแต่การสอบย่อย ๆ และ สอบใหญ่เท่านั้น

ดร.บรรพต วิระสัย
ผศ.ประสว พลเยี่ยม

TH 444

การเขียนสารคดี

วัน-เวลาสอนที่บรรยาย S 09.30 - 11.20 LTB 402

ตำรา การเขียนสารคดี

หนังสืออ่านนอกเวลา บทความตัวอย่าง

เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับภาพพจน์ การเขียนที่มีประ-
สิทธิภาพฝึกเขียนบทความและสารคดีประเภท
ต่าง ๆ

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 7 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ให้งานเขียน 2 ฉบับ คือ

1. บทความประเภทใดประเภทหนึ่ง 1 ฉบับ
 2. สารคดีประเภทเรื่องเล่าส่วนบุคคล 1 ฉบับ
- นักศึกษาต้องเขียนเอง ห้ามคัดลอกจากผู้อื่น
เขียนไว้ ส่ง รศ.ทวีศักดิ์ ญาณประทีป คณะมนุษย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. 10240
ก่อนสอบได้ 1 สัปดาห์

รศ.ทวีศักดิ์ ญาณประทีป

TH 254

วรรณกรรมศาสนา

วัน-เวลาสอนที่บรรยาย M 13.30-15.20 RTB 201

ตำรา วรรณกรรมศาสนา

หนังสืออ่านนอกเวลา นิทานในวรรณคดี

เนื้อหาวิชา ศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

1. ศาสนาฮินดู ชิน และพุทธ เป็นพื้นฐานของ
วรรณกรรม
2. วรรณกรรมศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย สังเกต
วิวัฒนาการของการสอนศีลธรรม ตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยวรรณกรรมเป็น
แนวเทียบ
3. อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวรรณกรรมไทย
4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดทางศาสนา
ในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกและชีวิต

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ

รศ.ทวีศักดิ์ ญาณประทีป

TH 258

วรรณคดีวิจารณ์

ผู้บรรยาย ศ.อุทลภ มัลลิกะมาส

วัน-เวลาสอนที่บรรยาย S 09.30-11.20 SAB 401

ตำรา วรรณคดีวิจารณ์

หนังสืออ่านนอกเวลา มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13

กัณฑ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาวิชา ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม หลักเกณฑ์และ
แนวทางวิจารณ์วรรณกรรม ตลอดจนฝึกฝนการ
วิจารณ์

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 45 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ เตรียมอ่านเรื่องสั้น (ต้องมีรูปแบบ
เป็นเรื่องสั้นจริง ๆ ไม่ใช่นวนิยาย บทละครหรือ
บทความ) สำหรับสอบได้ 1 เรื่อง ความยาวประมาณ
20-50 หน้า (16 หน้ายกหรือขนาดพอกเกตบุค)
และให้เตรียมการวิจารณ์เรื่องสั้นในการสอบโดยใช้
เกณฑ์การวิจารณ์ตามที่ได้ศึกษาในกระบวนวิชา
TH 258 คู่มือที่ 5-8 มาเขียนเป็นข้อหนึ่งของ
ข้อสอบในการสอบได้ (ห้ามใช้เรื่องเขาชื่อแทน)

ศ.อุทลภ มัลลิกะมาส

TH 102

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

ผู้บรรยาย ศ.อุทลภ มัลลิกะมาส

วัน-เวลาสอนที่บรรยาย TH 15.00-16.15 PRB 301

ตำรา ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

หนังสืออ่านนอกเวลา 1. จารึกสุโขทัยหลักที่ 1

2. ลิลิตพระลอ

เนื้อหาวิชา ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทลักษณะ
ของวรรณคดีไทย การศึกษาวรรณคดีแนววรรณศิลป์
และศัพท์ที่ใช้ทางวรรณกรรม

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ

ศ.อุทลภ มัลลิกะมาส

EC 358

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการชำระหนี้

ผู้สอน รศ.วัลย์ฉลา วิวัฒน์พนชาติ และรศ.เกษร
จันทร์ภูติรัตน์

ตำรา เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการชำระหนี้ หมายเลข
การพิมพ์ 28329

เนื้อหา ศึกษาตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ การชำระหนี้ การปรับ
ดุลการชำระเงินทางด้านราคา ทางด้านรายได้
การปรับดุลการชำระเงินโดยวิธีดุลซิมและการ
ชำระเงิน การรักษาดุลยภาพภายในและ
ภายนอกพร้อมกัน การเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ และการใช้เงินตราต่างประเทศ
ที่มีผลต่อการชำระหนี้

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ ให้เลือกตอบเพียง 5
ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ออกข้อสอบทุกบท

รศ.เกษร จันทร์ภูติรัตน์

EC 351

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผู้สอน รศ.วิรัช ชนเศรษฐ และ รศ.เกษร จันทร์ภูติรัตน์

ตำรา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รหัสการพิมพ์
28210 ผศ.เกษร จันทร์ภูติรัตน์

เนื้อหา ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทั้งด้าน
อุปทานและอุปสงค์ของสมัยคลาสสิก นีโอ-
คลาสสิก และสมัยใหม่ นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศแบบการค้าเสรีและการคุ้มกันทาง
ด้านการเงินระหว่างประเทศ เน้นเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศ คุล-
การชำระเงิน และการปรับดุลการชำระเงิน

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
เนื้อหาที่ออกข้อสอบครอบคลุมบทที่ 1-5,
9, 11, 12 และ 13

รศ.เกษร จันทร์ภูติรัตน์

EC 452

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน

ตำรา เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน รหัสการพิมพ์
26190 บทที่ 1-2 และรหัสการพิมพ์ 29442
บทที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9

เนื้อหา ศึกษาทฤษฎีการคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการบิดเบือน
ภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
และนโยบาย โครงสร้างของการคุ้มกันที่เหมาะสม
และเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ ผลของ
การคุ้มกันต่อการสะสมทุนและการลงทุน
ต่างประเทศ การผูกขาดของรัฐกิจและการ-
ประหยัดจากขนาด รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของนโยบายการคุ้มกัน

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที

รศ.เกษร จันทร์ภูติรัตน์

SP 305

การติดตามหนี้เนื้อหา

- มีการฝึกพูดในห้องเรียน
- มีแผนปลิวประกอบคำบรรยาย
- ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
- นักศึกษาติดต่อกับผู้บรรยายโดยตรงที่คณะมนุษยศาสตร์
ชั้น 5

รศ.วราณีประภา นอนเศรษฐี
อ.นพดล 11

ภาพกิจกรรม

ต่อจากหน้า 4



เชื่อมความสัมพันธ์ กลุ่มนักศึกษาอิสระ ใน ม.ร. จำนวน 10 กลุ่ม จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล จาก รศ. พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2529 ณ สนามกีฬา ม.ร.



ค่ายอาสา กลุ่มศิลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ บ้านก้อแสนิง ตำบลศรีสำ อำเภอนมเงน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2529 โดยมีการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 101 ขนาด 9x36 เมตร เสาธง ห้องสุขา โรงการดำเนินการเกษตร ครัวอาสา และสาธารณสุข

นอ่ยข่าว

ต่อจากหน้า 2

ประกวดบทความ

สถาบันพัฒนาสื่อมวลชน และทราประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง "สื่อมวลชนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร" ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านสื่อมวลชนสำหรับประชาชนทั่วไป ความยาวของบทความประมาณ 4-5 หน้ากระดาษ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. 3743648, 6301118 และส่งบทความเข้าประกวดไปที่ เลขที่ 59/13 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2530

ธนาคารดีหมคอายุ

การสื่อสารแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ธนาคารดีหมคอายุ ที่มีผู้ฝากส่งตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2529 แต่ยังไม่ได้รับเช็คไปติดต่อบริษัทรับเงิน บัดนี้ธนาคารดีหมคอายุได้หมดอายุการจ่ายเงินแล้ว การสื่อสารฯ จึงขอให้ผู้รับหรือผู้ฝากส่งธนาคารดีหมคอายุตามงวดดังกล่าวโปรดนำหลักฐานไปติดต่อบริษัทรับเงินคืนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป

เปิดสอน

ต่อจากหน้า 3

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ให้เฉพาะต้นเนินการ จัดสอบเอง
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ม.ร. วันที่ 11 ธันวาคม 2529

ข่าวกระบวนวิชา

ต่อจากหน้า 10

PS 456

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้

ให้นักศึกษาใช้ตำราเก่าไปล่วงหน้าก่อน (ในท้องสมุด) หมายเลขกรณีใหม่ 25720 และมีกาตรวจสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบไล่ไป 1 ครั้ง โดยตามเกี่ยวกับศัพท์ดังต่อไปนี้ คือ

ภูมิภาคศึกษา, Public Law 480, British raj, Jair, พละกำลังแห่งวิญญูณ, สันนิบาตมุสลิม, Panchayat, ราชชนก, คุรุชอฟ, เบรคเคนฟ, Tilak, Gokhale

ให้นักศึกษาที่ไม่ได้มาทดสอบลองทำข้อสอบและนำมาให้อาจารย์ตรวจด้วยภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนปิดภาค

ดร. บรรพต วีระชัย

ผศ. ประสาร พลเยี่ยม

TH 243

การเขียน

- พิจารณา 1. การเขียน ตอน 1-2 รศ. บุญผา ทวีสุข
2. การเขียน ตอน 3 รศ. สุมาลี นิยมมานุภาพ
หนังสืออ่านนอกเวลา ปกติณกคศึกษาองค์การพหุ
เนื้อหา 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน
2. หลักการเขียนที่ดี, หลักการใช้คำ, ประโยค, ข้อความ
3. หลักการเตรียมเขียน ได้แก่ การเลือกเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง การรวมโครงเรื่อง การเปิดเรื่อง การดำเนินเรื่อง การปิดเรื่อง
4. การเขียนเรื่องที่มีรูปแบบ
5. ส่วนงาน โวหาร และวิธีการสร้างภาพพจน์
การวัดผล สอบปลายภาค 100% เป็นข้อสอบปรนัย 110 ข้อ (เนื้อหา 100 ข้อ นอกเวลา 10 ข้อ)

รศ. บุญผา บุญฤทธิ์

TH 371

คติชาวบ้าน

- พิจารณา คติชาวบ้าน รศ. บุญผา ทวีสุข
เนื้อหา เป็นไปตามสารบัญชของตำรา สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ประวัติ, ความหมาย, ลักษณะ, ประเภทของคติชาวบ้าน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างคติชาวบ้านและวัฒนธรรม
3. ปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละสังคมเหมือนกันหรือต่างกัน
4. หลักในการรวบรวมข้อมูล
5. การจำแนกข้อมูล
6. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การวัดผล สอบปลายภาค 100% ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ

รศ. บุญผา บุญฤทธิ์

TH 331

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พิจารณา วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
กำหนดไว้ในการศึกษา

1. อ่านความมุ่งหมายและวิธีศึกษาซึ่งเขียนไว้ในตอนต้นของบทแต่ละบทในตำรา ก่อนที่จะอ่านเนื้อหา
2. ศึกษาเนื้อหาแต่ละบทตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อ่านอย่างมีวิจารณศติ ไม่จำกัดวงจำกัด
3. อ่านคำตามท้ายบท กติและวิเคราะห์ปัญหาทุกข้อ
4. อ่านวรรณกรรมในภาคผนวกทั้ง 6 เรื่องอย่างละเอียด โดยยึดแนวศติในการอ่านแต่ละเรื่องที่ยกไว้ก่อนเริ่มเรื่องทุกเรื่อง

การวัดผล ใช้ข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 120 ข้อ เป็นข้อกติกจากเนื้อหา ในตำรา 80 ข้อ และจากวรรณกรรมในภาคผนวก 40 ข้อ

รศ. สมภรณ์ เดชะพันธ์

รับสมัครค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ตามที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ได้จัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 เมื่อภาคฤดูร้อนที่แล้ว นั้น ปรากฏว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก จึงจะเห็นได้จากกาที่เยาวชนมาสมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับตั้งแต่วันแรกของการรับสมัคร และจากกาที่รมมีผลโครงการในเยาวชนและผู้ปกครองมีความพอใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก แสดงว่าบรรดาลูกศิษย์ประสงค์ของการจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

ในภาคฤดูร้อน 2530 นี้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จึงจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจะรับสมัครเยาวชนที่กำลังเรียนชั้นป. 6, ป. 6 และ ม. 1 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2530 รับสมัครในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2530 ในวันรับสมัครจะต้องนำผู้สมัครมาทดสอบพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มเข้าเรียนด้วย สนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 3180911, 3180893 (คุณน้าพร กฤษณศิริ)

อภิปรายทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. ขอเชิญเป็นการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย" โดยมี พลเอกอาทิตย์ อิทธิพร ศ.ดร.อมร จันทรมานุภาพ, พล.ต.ท. แสงว จิตร์สวัสดิ์, ดร. กษิต ฌ นทร และนายถนอม บุญสุพรรณ ในวันที่ 27 มกราคม 2530 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3

เชิญปรึกษา

ปัจจุบันจึงมีมติเห็นควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ระบบการสหราชอาณาจักรบัณฑิต" ...

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สำนักงานสภาอาจารย์

ประธานสภาอาจารย์ กล่าวไว้ การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะประกอบด้วย การประชุมใหญ่ (Symposium) ...

สำหรับการสัมมนากลุ่ม

ย่อย จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใน 3 หัวข้อ คือ "รูปแบบและวิธีการสหราชอาณาจักรบัณฑิต" ...

การสัมมนานี้มีสภาอาจารย์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเป็นวิทยากร ...

วิทยาลัยรามคำแหง) นายเชษฐ คุ้มทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง) ...

ส่วนผู้เข้าสัมมนามีจำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ...

และ ส.ม.ว. รวมทั้ง อาจารย์ วิชา-ราชการผู้สนใจ

ผศ.ดร.ไพฑูริย์ อินทวงศ์ กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ สภาอาจารย์คาดว่าจะได้ ...

สำหรับรายละเอียดการสัมมนาดังกล่าว "ขั้วรามคำแหง" จะเสนอให้ทราบต่อไป

ผลการประชุม

กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ...

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยา

สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ นายพงษ์พันธุ์ กองทอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ...

อนุมัติเปิดสอน กระบวนวิชา MA 337 เป็นวิชาเลือก

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนกระบวนวิชา MA 337 ...

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย ยังได้อนุมัติปริญญาก่อตั้งสำเร็จ การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ...

ทุนการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

- 1. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 29.....) ...

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทุนประเภทเรียนดี

เป็นผู้มีผลการเรียนดี คือ มีหน่วยกิตสะสมของลำดับชั้น ขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

ของแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 1/2529)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทุนประเภทขาดแคลน

- 1. เป็นผู้ขาดแคลนทางการเงิน ไม่มีรายได้ที่จะช่วยตนเองในการศึกษา ...

หลักฐานประกอบใบสมัคร

- 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอทุนประเภทเรียนดี ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ...

ส.ว.ป.บริการ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2529 - 20 กุมภาพันธ์ 2530 ...

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2530

การจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นบริการที่ สวป.จัดให้เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่สังคม ...

โรงเรียนใดสนใจต้องการให้ไปแนะนำนักเรียนแก่นักเรียน หรือขอเอกสารแนะนำแนวการศึกษา ...

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กองจัดการ ...